



# สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุม
1	ประธาน	<p>1. แนะนำ รองศาสตราจารย์ศักดิ์ดา อินทรวิชัย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ดำรงตำแหน่งสืบต่อจาก รองศาสตราจารย์พิช จารุพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552</p> <p>2. รายงานการดำเนินงาน มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 - กุมภาพันธ์ 2552</p> <p>3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552</p> <p>4. การจัดส่งข้อมูลบัณฑิตที่กำลังอยู่ในระหว่างการหางานทำ</p> <p>5. การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>6. ประธานฯ ขอให้ทุกคณะติดตามและตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ดำเนินการ รวม 4 เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) การจัดส่งข้อมูลบัณฑิตที่กำลังอยู่ในระหว่างการหางานทำ</li><li>2) การตรวจสอบอาคารและสิ่งก่อสร้าง ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้คณะที่มีการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของแต่ละวิทยาเขตเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการเข้าตรวจสอบอาคารต่าง ๆ ของวิทยาเขต โดยให้ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี เมื่อดำเนินการแล้วขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบข้อมูลด้วย</li></ol>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุม
1 (ต่อ)		<p>3) การจัดส่งแผนการดำเนินการ โครงการบัณฑิตยุคใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการบัณฑิตยุคใหม่และโครงการปัจฉิมนิเทศในภาพรวม โดยดำเนินการในช่วงต้นและปลายปีการศึกษานั้น ขอให้แต่ละคณะรับผิดชอบดำเนินการพัฒนานิสิตแต่ละชั้นปีเพื่อให้ครอบคลุมถึงนิสิตทุกชั้นปีในแต่ละระดับปริญญาด้วย</p> <p>4) การจัดส่งแผนการอบรมการประกันคุณภาพของคณะ เพื่อให้บุคลากรของแต่ละคณะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>7. อนุมัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>8. ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.จารีต ลิ้มตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการยกย่องเป็นศาสตราจารย์คนแรกของไทยที่ได้รับมอบทุน NSTDA Chair Professor จากโครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบและการผลิตวัสดุนาโนที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่ออุตสาหกรรม” เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี ซึ่งมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ให้การสนับสนุนเงิน จำนวน 20 ล้านบาท โดยมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานจัดมอบทุน เมื่อวันที่จันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องทเวสเตอร์ อาคารหอประชุมมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์</p>	
2	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และพัฒนาคุณภาพ	หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่บริเวณ โรงสูบ	อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด จ่ายเป็นค่าเรือคอนและค่าขนย้ายให้ผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่บริเวณ โรงสูบ รายละ 20,000 บาท ในวงเงินประมาณ 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)
3	กองกิจการนิสิต	การขออนุมัติ “โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552”	อนุมัติ
4	คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเรียนล่วงหน้า	การขออนุมัติโควตารับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2552	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุม
5	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายอนันต์ เกตราให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบแทน นายสุเทพ วงศ์รัตน์	ที่ประชุมทราบ
6	ศูนย์การศึกษานานาชาติ มก.	การขออนุมัติยกฐานะศูนย์การศึกษานานาชาติขึ้นเป็น "วิทยาลัยนานาชาติ"	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์การศึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานกลางดำเนินการด้านการศึกษานานาชาติไม่ได้เป็นผู้ผลิตบัณฑิตประชาชนฯ จึงขอให้นำกลับไปทบทวนและมอบกองแผนงานหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนำเสนอที่ประชุมคณะบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
7	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)	การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา	อนุมัติ
8	คณะสัตวแพทยศาสตร์	การขออนุมัติปรับเปลี่ยนศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์และศูนย์วิจัยทางสัตวแพทย์ เป็น ศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา
9	คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี	การขออนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555)	
10	คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)	เห็นชอบให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ บรรจุหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554) และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ประชาชนฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าในการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะให้มีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความต้องการที่แท้จริงของสังคม และแหล่งงานที่บัณฑิตสามารถเข้าทำงานได้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
11	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. เห็นชอบโครงการฯ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ และกำหนดอัตราค่าเบีย-ประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุม
11 (ต่อ)		ขออนุมัติปิดรายวิชาระดับปริญญาโท ที่ซ้ำกับรายวิชาในระดับปริญญาเอก จำนวน 3 รายวิชา	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
	คณะมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ และสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
12	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. เห็นชอบโครงการฯ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
		การขออนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
13	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ แผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
14	สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจ วิชาการ	การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะรองรับ เนื่องจากสำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการไม่ได้เป็นคณะวิชาและไม่มีสิทธิรับประจำคณะ อีกทั้งข้อมูลในเอกสารมีประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตรที่เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าหลักสูตรควรจะอยู่ในสังกัดหน่วยงานใด ประกอบกับการพิจารณาสถานภาพของสำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการยังไม่แล้วเสร็จ ที่ประชุมจึงมีมติให้นำเรื่องกลับไปทบทวน และประธานฯ มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำเรื่องการพิจารณาทบทวนสถานภาพของสำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการเสนอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
15	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุม
15 (ต่อ)		ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา 01225323 การควบคุมสินค้าคงคลังทางการบิน	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
16	คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
		การขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา
17	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ	การขออนุมัติปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
18	คณะเกษตร กำแพงแสน	ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้ - 02037425 การปลูกพืชสวนโดยไม่ใช้ดิน - 02043577 การวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหารในผลิตภัณฑ์สุสัต์ว์	
19	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติเปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนชื่อรายวิชา 459111 จิตวิทยาทั่วไป เป็นวิชา 01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ และขออนุมัติเปิดรายวิชา 01459111 จิตวิทยาทั่วไป	
20	ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 01999035 วัฒนธรรมคนตรีกับชีวิต	
21	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 01051101 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น	
22	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 ระดับบัณฑิต (ครั้งที่ 7) จำนวน 21 คน	
23	ศูนย์หนังสือ มก.	การขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุม
24	สำนักหอสมุด	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าบำรุงห้องสมุดสำหรับนิสิต โครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบในหลักการการปรับอัตราค่าบำรุงห้องสมุดสำหรับนิสิต โครงการภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา จากปีละ 1,000 บาท เป็น ปีละ 3,000 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับกับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 ซึ่งบางโครงการได้ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตไปเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลพิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอที่ประชุมต่อไป
25	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ- คอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
26	สำนักประกันคุณภาพ	แนวทางและกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2552	ที่ประชุมทราบ
27	กองแผนงาน	รายงานสรุปรายรับจริง – รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
28	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. การสรุปยอดจำหน่ายสลากกาชาด 2. หนังสือ 90 ปีศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร	
29	สำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรม การเกษตร	เอกสารกำหนดการ โครงการรณรงค์รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri